

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

ผู้มาประชุม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายกฤษณะ ชนุนันท์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๒	นางสาวอรทัย โฆสิต	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๓	นายสุมาตย์ ดงแสนสุข	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๔	นายประพันธ์ ชนุนันท์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑	
๕	นายสมควร สาระคุณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๒	
๖	นายวันชัย งามลุน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๓	
๗	นายนพดล ชมภูเขียว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๔	
๘	นายวัชร พันธ์ศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๗	
๙	นายศุภณัฐ หลุนบุชา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๘	
๑๐	นายดาว ราชนา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๙	
๑๑	นายสุนทร อุนาสีทธิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๐	
๑๒	นายเด็จดวง โสภารักษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๒	
๑๓	นางวิจิตรา แสนมนตรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๓	
๑๔	นายบุญถิ่น แก้วคุนออก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๔	
๑๕	นายสุภชัย บวรศักดิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๕	
๑๖	นายบุญรอด ดีขวง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นางอมรรัตน์ กับบุญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๗	

ผู้มาประชุม ๑๗ คน
ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ๑๗ คน
ผู้ไม่มาประชุม ๐ คน
ลากิจ, ลาป่วย ๐ คน
ขาดประชุม ๐ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๒	นายเสงี่ยม วงษ์ชัย	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๓	นายสมพงษ์ ก่องขันธ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๔	นางประสิทธิ์ วิสิทธิ์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๕	นายปรีชา มีแก้ว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง	
๖	นายอริญ โคมทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	
๗	นายบัญญัติ ศรศิลป์	ผู้อำนวยการกองช่าง	

๘	นางสาวพิسرائรัตน์ สรวงศิริ	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	
๙	นางสาวกรรณิกา โพนสิงห์	นักวิชาการศึกษา	
๑๐	นายวัชรพล ฤทธิเรืองนาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๑	นางสาวณัฐยาพร หนั่นตะ	นักวิชาการเกษตร	
๑๒	นางสาวสุดา ชัยสุข	เจ้าพนักงานธุรการ	
๑๓	นายกรวิชัย สุขรักษา	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	
๑๔	นายอนุชา พันธุ์พิมพ์	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	
๑๕	นางสาวสุนิสา ตอแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๖	นายแพนตรา ชนูนันท์	คนสวน	
๑๗	นางสาวสุพัตรา จันทิราช	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๑๘	นางสาวนงลักษณ์ ดวงภักดี	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๑๙	นายพันศักดิ์ ไชยโคตร	พนักงานจ้างเหมาบริการ	

เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง

ถึงกำหนดเวลา เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง เข้าห้องประชุม ตรวจสอบนับดูว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ ปรากฏว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง เข้าประชุมครบองค์ประชุม

เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเรียนเชิญ นายกฤษณะ ชนูนันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายกฤษณะ ชนูนันท์
(ประธานสภา)

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายกฤษณะ ชนูนันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

นายกฤษณะ ชนูนันท์
(ประธานสภา)

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ๑.๑ ประกาศอำเภอโพธิ์ชัย เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง แจ้งความประสงค์ขออนุญาตขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน โดยได้จัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาหนัง ซึ่งห้วงเวลาในสมัยประชุมสามัญที่ ๔/๒๕๖๕ พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ได้ทัน จึงขออนุญาตขยายเวลาสมัยประชุมสามัญที่ ๔/๒๕๖๕ ออกไปอีกไม่เกิน ๑๕ วัน

อำเภอโพธิ์ชัย พิจารณาแล้วเห็นว่า สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังมี เหตุผลความจำเป็นที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเพื่อประโยชน์แห่งองค์การ บริหารส่วนตำบลนาหนัง นายอำเภอโพธิ์ชัยจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ อนุญาตขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ออกไปอีกโดยมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหนังสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการ พิจารณารับรองรายงานการประชุม เชิญครับ

นายวัชระ พันธะศรี
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวัชระ พันธะศรี รองประธาน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการ แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านใด ต้องการแก้ไข เพิ่มเติม ก็สามารถยกมือเพื่อขอแก้ไขและเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๓๓

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

ตามที่ทุกท่านได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาหนัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังท่านใด จะเสนอให้มีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหนัง หรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความในรายงานการประชุมฉบับนี้
ขอให้ยกมือเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เชิญครับ

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ๑๕ เสียง
- ไม่รับรอง ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)

มีมติ เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
หรือคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมีเรื่องด่วนและกระทู้ถาม แจ้งต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ในระเบียบวาระการประชุมนี้ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านใด มีเรื่องกระทู้
ถาม ดั่งนั้นกระผมขอผ่านไปยังระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งได้รับทราบ เชิญครับ

นายปรีชา มีแก้ว
(รองปลัด อบต.นาหนึ่ง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายปรีชา มีแก้ว รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ในระ
เบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ๔.๑ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่กระผมได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ทุกท่าน ได้ศึกษารายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับบริหารงาน
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ให้มีความถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนดไว้
และใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณ การดำเนินการการบริหารจัดการ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง จึงนำเรียนแจ้งต่อที่ประชุมได้รับ
ทราบต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
๕.๑ การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายกฤษณะ ชูนันท์
(ประธานสภา)

ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น ๕.๑ การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ

นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์
(นายกอบต.นาหนัง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ตามที่กระผมได้เสนอญัตติการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังในสมัยประชุมนี้

หลักการ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้หรือยลະสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง จึงขอความเห็นชอบ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยมีจำนวน ๕๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๓๖,๒๔๒ บาท ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้ตรวจดูรายละเอียดโครงการที่ท่านได้นำเสนอมารวบรวมโครงการ และได้ดำเนินการยื่นญัตติให้มีการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ โดยให้ดูรายละเอียดโครงการต่างๆมีความถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ พร้อมนำเรียนถึงความจำเป็น ความเดือดร้อน และรายละเอียดโครงการในการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้

นายปรีชา มีแก้ว
(รองปลัด อบต.นาหนัง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายปรีชา มีแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ขออนุญาตนำเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง จึงขอนำส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ตามรายงานการเงินเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๐,๙๕๘,๕๓๖.๗๔ บาท
หัก สำรองตามระเบียบ ๑๔,๒๖๕,๑๗๓.๐๐ บาท
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ๖,๖๙๓,๓๖๓.๗๔ บาท

ดังนั้น ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้เสนอให้พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๓๖,๒๔๒ บาท เมื่อหักงบประมาณดังกล่าวแล้ว คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ๖,๖๙๓,๓๖๓.๗๔ บาท จึงขอนำเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา ครับ

นายฤกษ์ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

กระผมขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ๒๐ นาที เพื่อให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่ได้เสนอให้มีการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ เชิญพักการประชุม ครับ

พักการประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๐.๕๐ น.

นายกฤษณะ ชูนันทน์
(ประธานสภา)

ตามที่ได้พักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง เพื่อให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของโครงการ ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีท่านใดต้องการสอบถาม กระผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง แต่ละหมู่บ้านได้นำเรียนถึงรายละเอียดโครงการในเขตพื้นที่หมู่บ้านท่านก่อนที่จะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง โดยเริ่มจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑ ถึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๗ ตามลำดับ เชิญครับ

นายประพันธ์ ชูนันทน์
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประพันธ์ ชูนันทน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑ ขอนำเรียนโดยบ้านนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑ ได้นำโครงการเข้าพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบวัดกุดหมื่นสวน หมู่ ๑ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๔,๒๐๐ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเหนือฝายกุดหมื่นสวน หมู่ ๑ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๔๕๐ บาท

๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายใต้ฝายกุดหมื่นสวน หมู่ ๑ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๔๕๐ บาท

๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองบักขาว หมู่ ๑ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๔๕๐ บาท

โครงการที่ได้นำเรียนนั้น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเดินทางสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากปัญหาถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจรไปมายากลำบาก ดังนั้นจึงขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้พิจารณาโครงการเหล่านี้ด้วย ขอขอบคุณครับ

นายสมควร สาระคุณ
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมควร สาระคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๒ ได้นำโครงการเสนอให้พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหนองแสง หมู่ ๒ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกรดยกกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๘,๙๐๐ บาท

นายวันชัย งามลุน
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวันชัย งามลุน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓ ได้นำโครงการ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังป่าช้า หมู่ ๓ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๔,๑๐๐ บาท

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดงบังเหนือ หมู่ ๓ ปริมาณงาน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๒๕๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน กฟภ.(PEA) ครอบคลุม งบประมาณ ๔๐๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากหม้อแปลงเดิมสูญหาย เกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร จึงได้นำเรียนให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการเสนอให้พิจารณาใช้ จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ เพื่อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่

นายนพดล ชมภูเขียว
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนพดล ชมภูเขียว สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๔ ตามที่กระผมเสนอโครงการเพื่อให้ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองเข็ง หมู่ ๔ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม- บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๗๑,๖๐๐ บาท ถนนเส้นนี้ประชาชนใช้เดินทางสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งสภาพปัจจุบัน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาอยากลำบาก จึงขอเรียนเพื่อ ประกอบการพิจารณา

นายสุมาตย์ ดงแสนสุข
(เลขานุการสภา)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุมาตย์ ดงแสนสุข สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๕ ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อให้ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบึงแยะ หมู่ ๕ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๗๗,๖๐๐ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนแดง-ดอนหาด หมู่ ๕ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณ

เป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ศก.๐.๖๐ ม.จำนวน ๖ ท่อน งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างวัด) บ้านก่องจันทร์ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท

นางสาวอรทัย โฉสิต
(รองประธานสภา)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรทัย โฉสิต สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๖ ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนดอน หมู่ ๖ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๔,๒๐๐ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยเหี้ย หมู่ ๖ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท

๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงไม้ หมู่ ๖ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท

๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยแคน หมู่ ๖ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท

นายวัชร พันธ์ศรี
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวัชร พันธ์ศรี สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๗ ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อให้ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนเหนือ-บ้านฝั่ง หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณ

เป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๕,๔๐๐ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายตอนภู หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๗,๖๐๐ บาท

๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่ากกจาน หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท

๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้ำแต่ หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๔,๘๐๐ บาท

๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองสร้างไพร หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓,๘๐๐ บาท

นายศุภณัฐ หลุนบุชา
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศุภณัฐ หลุนบุชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๘ ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังสร้างนาว หมู่ ๘ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๔,๙๐๐ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหอย หมู่ ๘ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓,๘๐๐ บาท

นายดาว ราชนา
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายดาว ราชนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๙ ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งนี้ จำนวน ๔ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในบ้าน หมู่ ๙ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔,๗๖๘ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าช้า หมู่ ๙ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท

๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสระหลวง หมู่ ๙ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔,๗๖๘ บาท

๔.โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านนาหว้า หมู่ ๙ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นายสุนทร อุณาสีธิ
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุนทร อุณาสีธิ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อให้ที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองเทา หมู่ ๑๐ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๖๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๘,๑๐๐ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งมน หมู่ ๑๐ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๘,๑๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ (สายรอบบ้าน) ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกฤษณะ ชนุนันท์ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๑ โดยกระผมได้เสนอโครงการเพื่อให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางไป ย่างที่ทำการเกษตรหลายเส้นทาง ประกอบกับถนนที่ใช้ในการเดินทางเป็นหลุม เป็นบ่อ เสียหาย ไม่ว่าจะจากฝนตกในช่วงฤดูฝน เกิดจากรถเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ที่ ใช้เส้นทางต่างในการเดินทางลงสู่พื้นที่การเกษตร ดังนั้นจึงได้เสนอโครงการเข้ามา เพื่อให้พิจารณา จำนวน ๘ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโสภณน้ำ-คำปลวก หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณ เป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔,๗๖๘ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงมะไฟ-สหกรณ์ห้วยน้ำเย็น หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๕,๔๐๐ บาท

๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางแยกบ่อขยะ-ห้วยไร่ หมู่ ๑๑ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๘,๖๐๐ บาท

๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านลาด-คำเสน หมู่ ๑๑ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๗,๑๕๒ บาท

๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงเป-บ่อกว้าง หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๔,๒๐๐ บาท

๖.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงสาร-คำเสน หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. ทำการปรับเกรดยกกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๑,๑๐๐ บาท

๗.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงเป-แยกกางต้อง หมู่ ๑๑ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔,๗๖๘ บาท

๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ฝาปิด คสล. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลน อนุมัติ.นา หนึ่งกำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายเต็จดวง โสภารักษ์
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเต็จดวง โสภารักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๒ ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าอริยมรรค - โพรงน้อย หมู่ ๑๒ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดใหม่คำชมภู หมู่ ๑๒ -บ้านกุดแกลบ หมู่ ๔ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๖,๘๐๐ บาท

นางวิจิตรา แสนมนตรี
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวิจิตรา แสนมนตรี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ ๑๓ ดิฉันขออนุญาตเสนอโครงการเพื่อให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายปือกแห้ง หมู่ ๑๓ ปริมาณงาน ขนาดถนน
เดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔,๗๖๘ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยวังน้ำเย็น(เหนือฝาย) หมู่ ๑๓
ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ
บริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๖,๙๐๐ บาท

๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่อกว้าง หมู่ ๑๓ ปริมาณงาน ขนาดถนน
เดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔,๔๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๗,๖๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๓,๓๐๐ บาท

นายบุญถิ่น แก้วคุนออก
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญถิ่น แก้วคุนออก สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๔ ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อให้ที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่าชาม หมู่ ๑๔ ปริมาณงาน ขนาดถนน
เดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๑,๙๐๐ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยหินกรอง-บ้านหนองแอก หมู่ ๑๔
ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ย
เรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๑,๘๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านห้วยคู้ หมู่ ๑๔ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง
๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยคู้ หมู่ ๑๔ ปริมาณงาน
วางท่อ PVC ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๙๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

นายสุภชัย บวรศักดิ์
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุภชัย บวรศักดิ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๕ ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อให้ที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่าสามตอน หมู่ ๑๕ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓,๘๐๐ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนซี้กระต่าย หมู่ ๑๕ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

นายบุญรอด ดีชวง
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญรอด ดีชวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๑๖ ได้เสนอโครงการเพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนซี้กระต่าย หมู่ ๑๖ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๗๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองเต็น ๑ หมู่ ๑๖ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๘,๑๐๐ บาท

นางอมรรัตน์ กัปปัญญ
(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอมรรัตน์ กัปปัญญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ ๑๗ ตามที่ได้เสนอโครงการเพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปดอนแดง-โนนนกเอี้ยง หมู่ ๑๗ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. การปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๕,๒๐๐ บาท

นายอริญ โคมทอง
(หัวหน้าสำนักปลัด)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายอริญ โคมทอง หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตนำเรียน ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังได้นำเรียนรายละเอียดโครงการ ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบในการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การขอ

มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ให้ดำเนินการขอมติครั้งเดียว โดยมีจำนวน ๕๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๓๖,๒๔๒ บาท ครบ

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

ตามที่ได้ฟังการคำชี้แจงโดย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง และหัวหน้าสำนักปลัด แล้วนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านใด ยังมีข้อสงสัย ต้องการแก้ไข หรือชี้แจงเพิ่มเติม อีกหรือไม่

เมื่อไม่มีท่านใด ต้องการแก้ไข หรือชี้แจงเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งในการพิจารณาการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบวัดกุดหมื่นสวน หมู่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็น หลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๔,๒๐๐ บาท

๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเหนือฝายกุดหมื่นสวน หมู่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็น หลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๔๕๐ บาท

๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายใต้ฝายกุดหมื่นสวน หมู่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็น หลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๔๕๐ บาท

๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองบักขาว หมู่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็น หลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๔๕๐ บาท

๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหนองแสง หมู่ ๒ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็น หลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๘,๙๐๐ บาท

๖.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังป่าช้า หมู่ ๓ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๔,๑๐๐ บาท

๗.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองเข็ง หมู่ ๔ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๗๑,๖๐๐ บาท

๘.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบึงแด้ หมู่ ๕ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๗๗,๖๐๐ บาท

๙.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคอนแดง-คอนหาด หมู่ ๕ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณ เป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคอนคูน หมู่ ๖ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๔,๒๐๐ บาท

๑๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยเหี้ย หมู่ ๖ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท

๑๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงไม้ หมู่ ๖ ปริมาณงาน ขนาด ถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท

๑๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยแคน หมู่ ๖ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนเหนือ-บ้านฝั่ง หมู่ ๗ ปริมาณ งานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ บริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๕,๔๐๐ บาท

๑๕.โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนภู หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๗,๖๐๐ บาท

๑๖.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่ากกจาน หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาด ถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็น หลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่าแต่ หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดถนน เดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๔,๘๐๐ บาท

๑๘.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองสร้างไพร หมู่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณ เป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓,๘๐๐ บาท

๑๙.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังสร้างนาว หมู่ ๘ ปริมาณงาน ขนาด ถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็น หลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๔,๙๐๐ บาท

๒๐.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหอย หมู่ ๘ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓,๘๐๐ บาท

๒๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในบ้าน หมู่ ๙ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔,๗๖๘ บาท

๒๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าช้า หมู่ ๙ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท

๒๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสระหลวง หมู่ ๙ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔,๗๖๘ บาท

๒๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองเทา หมู่ ๑๐ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๖๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๘,๑๐๐ บาท

๒๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งมน หมู่ ๑๐ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๘,๑๐๐ บาท

๒๖.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโสภณิน้ำ-คำปลวก หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔,๗๖๘ บาท

๒๗.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงมะไฟ-สหกรณ์ห้วยน้ำเย็น หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกร่อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๕,๔๐๐ บาท

๒๘.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางแยกบ่อขยะ - ห้วยไร่ หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๘,๖๐๐ บาท

๒๙.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านลาด-คำเสน หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๗,๑๕๒ บาท

๓๐.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงเป-บ่ากว้าง หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๔,๒๐๐ บาท

๓๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงสาร-คำเสน หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๑,๑๐๐ บาท

๓๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงเป-แยกนางต๋อง หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔,๗๖๘ บาท

๓๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าอริยมรรค-โพรงน้อย หมู่ ๑๒ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๓๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดใหม่คำชมพู หมู่ ๑๒ - บ้านกุดแกลบ หมู่ ๔ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๖,๘๐๐ บาท

๓๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายป้อกแก้ง หมู่ ๑๓ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔,๗๖๘ บาท

๓๖.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยวังน้ำเย็น(เหนือฝาย) หมู่ ๑๓ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๖,๙๐๐ บาท

๓๗.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่อกว้าง หมู่ ๑๓ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔,๔๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๓,๓๐๐ บาท

๓๘.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่าชาม หมู่ ๑๔ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๑,๙๐๐ บาท

๓๙.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยหินกรอง-บ้านหนองแอก หมู่ ๑๔ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๑,๘๐๐ บาท

๔๐.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่าสามดอน หมู่ ๑๕ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓,๘๐๐ บาท

๔๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนซีกกระต่าย หมู่ ๑๕ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

๔๒.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนซีกกระต่าย หมู่ ๑๖ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๗๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.ทำการปรับเกรดยกร่องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๖๑,๒๐๐ บาท

๔๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองเต็น ๑ หมู่ ๑๖ ปริมาณงานขนาดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๘,๑๐๐ บาท

๔๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปดอนแดง - โนนกเอี้ยง หมู่ ๑๗ ปริมาณงาน ขนาดถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณเป็นหลุม-บ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. การปรับเกรดยกทรงมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๕,๒๐๐ บาท

๔๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างวัด) บ้านก่องจันทร์ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท

๔๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ (สายรอบบ้าน) ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ลงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔๗.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.แบบมีฝาปิด บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ ๑๑ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ฝาปิด คสล. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.นาหนังกำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔๘.โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านนาหว้า หมู่ ๙ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๔๙.โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านห้วยคู หมู่ ๑๔ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๕๐.โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยคู หมู่ ๑๔ ปริมาณ งาน วางท่อ PVC ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๙๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๕๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดงบังเหนือ หมู่ ๓ ปริมาณงาน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน กฟภ.(PEA) ครอบคลุม งบประมาณ ๔๐๗,๐๐๐ บาท

๕๒.รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท

เชิญยกมือเพื่อลงมติ ครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง

- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)

มีมติ เห็นชอบ การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

สรุปว่า ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง มีมติเห็นชอบ การใช้
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๕๒ โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๓๖,๒๔๒ บาท โดยให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
จะดำเนินการจัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและดำเนินการ
ตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติต่อไป

ในขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนึ่ง ๑ ชั่วโมง เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง เชิญพักรับประทานอาหารได้

พักการประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น. (รับประทานอาหารเที่ยง)

เริ่มประชุมต่อเวลา

๑๓.๐๐ น.

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ถึง ๕.๖ การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนิน
โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) โดยเป็นโครงการที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่
ซึ่งรายละเอียดในการดำเนินการขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณา
เชิญครับ

นายปรีชา มีแก้ว
(รองปลัด อบต.นาหนึ่ง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายปรีชา มีแก้ว รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ขอ
อนุญาตนำเรียน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งจะดำเนินโครงการโครงการ
ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) โดยได้รับการยินยอมจากเจ้าของ
ที่ดิน เพื่อใช้ที่ดินในการดำเนินโครงการ และได้รับการยินยอมให้ใช้พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ในเขตพื้นที่ บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗ มีรายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้

๕.๒ การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา
(Water Treatment System) ตามหนังสือยินยอม โฉนดที่ดิน ๒๔๗๒๓ เลขที่ที่ดิน
๒๒๙ ระหว่าง ๕๖๔๔ IV ๐๒๘๒ นายกฤษณะ ชนุนันท์ บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓

๕.๓ การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา
(Water Treatment System) ตามหนังสือยินยอม โฉนดที่ดิน ๓๕๑๕ ที่ดินเลขที่
๒๒๐ ระหว่าง ๕๖๔๔ นายวิรัตน์ สันทิพย์ลา บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔

๕.๔ การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา
(Water Treatment System) ตามหนังสือยินยอม โฉนดที่ดิน ๑๖๕๖๙ ที่ดินเลขที่
๘๑ ระหว่าง ๕๕๔๔ IV ๐๒๘๔ นางจิราพร ไวยวรรณและนายทวี ไวยวรรณ บ้านนา
เจริญ หมู่ที่ ๑๕

๕.๕ การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา
(Water Treatment System) ตามหนังสือยินยอม โฉนดที่ดิน ๔๑๒๘๘ ที่ดินเลขที่
๒๐๙ ระหว่าง ๕๖๔๔ IV ๖๔๗๒ นางดวงมี นาโสม บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖

๕.๖ การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามหนังสือสำคัญสำหรับดินหลวง เลขที่ นค.๒๓๖๕ ที่ดินเลขที่ ๕๐ ระหว่าง ๕๖๔๔ IV ๙๘๘๐ บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ประกอบกับการดำเนินโครงการดังกล่าว ต้องดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล โดยเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง จะดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล โดยยื่นขอกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงขอนำเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

ตามที่ได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ถึง ๕.๖ การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) เพื่อดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล โดยยื่นขอกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม และชี้แจงเพิ่มเติม เชิญครับ

เมื่อไม่มีท่านใดต้องการสอบถาม และชี้แจงเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง โดยขอมติจาก ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ถึง ๕.๖ ตามลำดับ ขอให้ยกมือเพื่อลงมติเชิญครับ

๕.๒ การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามหนังสือยินยอม โฉนดที่ดิน ๒๔๗๒๓ เลขที่ที่ดิน ๒๒๙ ระหว่าง ๕๖๔๔ IV ๐๒๘๒ นายกฤษณะ ชนุนันท์ บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ เพื่อดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา และเลขานุการสภา)

มีมติ เห็นชอบ ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามหนังสือยินยอม โฉนดที่ดิน ๒๔๗๒๓ เลขที่ที่ดิน ๒๒๙ ระหว่าง ๕๖๔๔ IV ๐๒๘๒ นายกฤษณะ ชนุนันท์ บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ เพื่อดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

๕.๓ การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามหนังสือยินยอม โฉนดที่ดิน ๓๕๑ ที่ดินเลขที่ ๒๒๐ ระหว่าง ๕๖๔๔ นายวิรัตน์ สันทิพย์ลา บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔ เพื่อดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา และเลขานุการสภา)

มีมติ เห็นชอบ อนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามหนังสือยินยอม โฉนดที่ดิน ๓๕๑ ที่ดินเลขที่ ๒๒๐ ระหว่าง ๕๖๔๔ นายวิรัตน์ สันทิพย์ลา บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔ เพื่อดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

๕.๔ การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามหนังสือยินยอม โฉนดที่ดิน ๑๖๕๖๙ ที่ดินเลขที่ ๘๑ ระหว่าง ๕๕๔๔ IV ๐๒๘๔ นางจิราพร ไวยวรรณและนายทวี ไวยวรรณ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ เพื่อดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา และเลขานุการสภา)

มีมติ เห็นชอบ อนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามหนังสือยินยอม โฉนดที่ดิน ๑๖๕๖๙ ที่ดินเลขที่ ๘๑ ระหว่าง ๕๕๔๔ IV ๐๒๘๔ นางจิราพร ไวยวรรณและนายทวี ไวยวรรณ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ เพื่อดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

๕.๕ การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามหนังสือยินยอม โฉนดที่ดิน ๔๑๒๘๘ ที่ดินเลขที่ ๒๐๙ ระหว่าง ๕๖๔๔ IV ๖๔๗๒ นางดวงมี นาโสม บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ เพื่อดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา และเลขานุการสภา)

มีมติ เห็นชอบ อนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามหนังสือยินยอม โฉนดที่ดิน ๔๑๒๘๘ ที่ดินเลขที่ ๒๐๙ ระหว่าง ๕๖๔๔ IV ๖๔๗๒ นางดวงมี นาโสม บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ เพื่อดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

๕.๖ การพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามหนังสือสำคัญสำหรับดินหลวง เลขที่ นค.๒๓๖๕ ที่ดินเลขที่ ๕๐ ระหว่าง ๕๖๔๔ IV ๙๘๘๐ บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา และเลขานุการสภา)

มีมติ เห็นชอบ อนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามหนังสือสำคัญสำหรับดินหลวง เลขที่ นค.๒๓๖๕ ที่ดินเลขที่ ๕๐ ระหว่าง ๕๖๔๔ IV ๙๘๘๐ บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗ เพื่อดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น

๕.๗ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายกฤษณะ ชูนันทน์
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น ๕.๗ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ

นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์
(นายกอบต.นาหนัง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้เสนอญัตติการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติดังกล่าวมาด้วยแล้ว

หลักการ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง จึงขอความเห็นชอบ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ขอให้สมาชิกทุกท่านดูรายละเอียดตามเอกสาร พร้อมมอบหมาย นายปรีชา มีแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

นายปรีชา มีแก้ว
(รองปลัดคอบต.นาหนัง)

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายปรีชา มีแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

รายการ โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๐,๐๐๐บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๘,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๘,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ๑) รองรับลายพิมพ์นิ้วมือ ๓,๐๐๐ ลายนิ้วมือ
- ๒) สามารถบันทึกข้อมูลได้ ๑๐๐,๐๐๐ รายการ
- ๓) หน้าจอ LCD
- ๔) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
- ๕) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน
- ๖) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๔) จำนวนเงินที่โอนมา ๘,๐๐๐ บาท

นายฤกษ์ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

ตามที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วนั้น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม และชี้แจงเพิ่มเติม เชิญครับ

เมื่อไม่มี กระทบขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เชิญยกมือเพื่อลงมติ เชิญครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา และเลขานุการสภา)

มีมติ เห็นชอบ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๕.๘ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนาหนึ่ง

นายฤกษ์ ชนุนันท์
(ประธานสภา)

ในระเบียบวาระที่ ๕.๘ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนาหนึ่ง ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

นายอรุณ โคมทอง
(หัวหน้าสำนักปลัด)

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายอรุณ โคมทอง หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตนำเรียน การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนาหนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยประกาศนี้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๗ ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๘) (๙) กำหนดหลักเกณฑ์ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนและประสาน และกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ไว้ในประกาศฉบับนี้

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบด้วย

(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ
ที่สภามอบหมายจำนวน ๒ คน

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาหนึ่ง เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ได้เสนอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนาหนึ่ง จำนวน ๒ คน โดยการเสนอครั้งละ ๑ คน พร้อมผู้รับรอง ๒ คน เชิญครับ

นายสุนทร อุณาสีธิ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐)

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสุนทร อุณาสีธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอ นายบุญถิ่น แก้วคุณอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑๔ เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนาหนึ่ง

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ได้มีการเสนอชื่อมานั้น กระผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญยกมือครับ

๑. กระผมนายประพันธ์ ชนุนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง นายบุญถิ่น แก้วคุณอก เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนาหนึ่ง(ผู้รับรองคนที่ ๑)

๒. กระผมนายวัชร พันธ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง หมู่ที่ ๗ ขอรับรอง นายบุญถิ่น แก้วคุณอก เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนาหนึ่ง(ผู้รับรองคนที่ ๒)

นางวิจิตรา แสนมนตรี
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ดิฉัน นางวิจิตรา แสนมนตรี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอ นายสมควร สาระคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพตำบลนาหนัง

นายกฤษณะ ชูนันท์
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ได้มีการเสนอชื่อมานั้น กระผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญยกมือครับ

๑. ดิฉันนางสาวอรทัย โขสิต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหนัง ขอรับรอง นายสมควร สาระคุณ เป็นคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพตำบลนาหนัง(ผู้รับรองคนที่ ๑)

๒. ดิฉันนางอมรรัตน์ กัปปุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๑๗ ขอรับรอง นายสมควร สาระคุณ เป็นคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพตำบลนาหนัง(ผู้รับรองคนที่ ๒)

นายกฤษณะ ชูนันท์
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
ตำบลนาหนัง ครบ ๒ คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อตามลำดับที่เสนอดังนี้

๑. นายบุญถิ่น แก้วคุณอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๑๔
๒. นายสมควร สาระคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง หมู่ที่ ๒

ดังนั้น กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนาหนัง เชิญยกมือเพื่อ
ลงมติ เชิญครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภา)

มีมติ เห็นชอบ เลือกนายบุญถิ่น แก้วคุณอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนัง หมู่ที่ ๑๔ และนายสมควร สาระคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนาหนัง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ

นายกฤษณะ ชูนันท์
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
คณะผู้บริหาร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมี
เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายสมพงษ์ ก่องขันธุ์
(รองนายกอบต.นาหนัง)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังที่เคารพ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายสมพงษ์ ก่องขันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ใน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น กระผมขอนำเรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาหนัง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังได้ดำเนินการยื่นขอขออนุมัติงบประมาณผ่านทางระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ(Thai Water Plan) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ (ป๊อกแทงค์) จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณที่ยื่นขอจำนวน ๖๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการจัดก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณที่ยื่นขอจำนวน ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด ๓๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๘ โครงการ งบประมาณที่ยื่นขอจำนวน ๘๓๖,๐๐๐ บาท

๔. โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณที่ยื่นขอจำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง ขนาด ๒.๕ KW. จำนวน ๓๘ โครงการ งบประมาณที่ยื่นขอจำนวน ๑๘,๖๕๘,๐๐๐ บาท

๖. โครงการขุดลอกหนองเทา หมู่ที่ ๔ บ้านกุดแกลบ ตำบลนาหนัง งบประมาณที่ยื่นขอจำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๗. โครงการปรับปรุงขุดลอกห้วยกุดหมื่นสวน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำสว่าง ตำบลนาหนัง งบประมาณที่ยื่นขอจำนวน ๕,๖๓๐,๓๐๐ บาท

ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุม

- รับทราบ -

นายกฤษณะ ชนุนันท์
(ประธานสภาฯ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ท่านใด ต้องการชี้แจงเพิ่มเติม และมีเรื่องที่จะนำเรียนต่อที่ประชุมในระเบียบวาระนี้ เชิญครับ
เมื่อไม่มี กระทบขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังไว้เพียงเท่านี้ ครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสุมาตย์ ดงแสนสุข)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง

ลงชื่อ



รับรองรายงานการประชุม

(นายกฤษณะ ชนุนันท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นายบุญถิ่น แก้วคุนอก)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายวัชระ พันธะศรี)

รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายวันชัย งามลุน)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ได้รับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นายกฤษณะ ชนุนันท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง

รับรองรายงานการประชุม